



ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ ๑๒๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/๑๑๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรถ่ายโอนรายงานผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรถ่ายโอน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงบประมาณได้กำหนดให้เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน และเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน) เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอน และเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน) เพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรถ่ายโอน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรถ่ายโอนภายในจังหวัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามหนังสือที่อ้างถึง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอให้ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวด้วย โดยสามารถยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ และให้รายงานเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือได้รับการจัดสรรแล้วแต่ไม่เพียงพอให้รายงานรวมมากับการของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๑) โดยให้ดำเนินการผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตามayangกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑